



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง การจำหน่ายรถราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายรถราชการ หมายเลขทะเบียน ศจ ๖๔๑๐ กทม. ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ CHEVROLET จดทะเบียนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ โดยวิธีขายทอดตลาด

เงื่อนไขการจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด มีดังนี้

๑. รถราชการคันดังกล่าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ซึ่งจะประมูลด้วยวาจา โดยถือราคาของผู้ประมูลราคาซื้อสูงสุด ผู้ประมูลราคาได้ต้องชำระเงินค่ารถราชการให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทันที หรือวางมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ได้ประมูลได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบถ้วนภายใน ๗ วัน และต้องรับรถไปภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ชำระเงินให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครบถ้วน ถ้าเกินกำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะถือว่าสละสิทธิ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีสิทธิ์จะริบเงินมัดจำที่วางไว้หรือเงินที่ชำระเป็นค่ารถทั้งจำนวนได้ทันที และจะนำรถนั้นไปดำเนินการจำหน่ายใหม่ได้ ผู้ประมูลราคาจะคัดค้านและเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๒. การชำระเงินต้องชำระเป็นเงินสดหรือเช็คของธนาคารพาณิชย์ที่รับรองการจ่ายเงิน และส่งจ่ายในนามสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ส่วนการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐาน

๓. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ขายรถราชการคันดังกล่าว ให้แก่ผู้ประมูลราคาซื้อสูงสุด หากราคาสูงสุคนั้นต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่คณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาดกำหนดไว้ หรือต่ำกว่าราคาที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเห็นควร โดยผู้ประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๔. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาดรถราชการคันดังกล่าว โดยการยกเลิกทะเบียน

๕. กำหนดการจำหน่ายรถราชการคันดังกล่าว โดยวิธีขายทอดตลาด ซึ่งจะทำการประมูลราคาด้วยวาจา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าอาคารสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

สำเนาถูกต้อง

ผู้สนใจ...

(นางสาวพรทิพย์ ท่วงรอด
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารรายการและเงื่อนไขการประมูลได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ชั้น ๓ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทร. ๐-๒๙๔๐-๗๒๒๑ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.oae.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางศศิญา ปานคั่น)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ